

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๙๓๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐  
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๕๒๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวลงในแผ่นซีดี

ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวลงในแผ่นซีดีตามแบบฟอร์มที่กำหนด เนื่องจากเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยให้จังหวัดรวบรวมแผ่นซีดีส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เห็นว่า ฐานข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ และนำไปเป็นฐานข้อมูลประกอบคำขอของปริมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งนี้ ให้รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดส่งข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วแต่ดำเนินการไม่เรียบร้อย แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวให้ถูกต้องตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ หากไม่รายงานข้อมูลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔